

## มาตรฐานสินค้ากับองค์การการค้าโลก

มาตรฐานสินค้าเป็นวิชาการขั้นพื้นฐานที่เป็นเครื่องมือ สื่อกลาง องค์ประกอบและปัจจัย ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประเทศผู้นำเข้าได้นำมาเป็นเครื่องมือในการกีดกันการนำเข้ามากขึ้น และงานด้านมาตรฐานได้เจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องก้าวให้ทันกับวิวัฒนาการเหล่านั้น

### ความสำคัญของมาตรฐาน

มาตรฐานสินค้ามีส่วนสำคัญในด้านการผลิตและการค้า ความสำคัญหลัก ๆ เช่น เป็นตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและในตลาดโลก อันเป็นการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และขยายขอบเขตตลาดให้กว้างขึ้น ทำให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้เกิดขึ้นในหัวใจของลูกค้า เพิ่มความสะดวก ประหยัด และลดค่าใช้จ่าย ลดการทำงานซ้ำ เช่น การนำสินค้ามาทำใหม่หรือนำมาซ่อม ทำให้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน เครื่องจักร ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท และสร้างความน่าเชื่อถือชื่อเสียงในตลาดโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับธุรกิจส่งออกในปัจจุบัน เป็นต้น

### มาตรฐานกับองค์การการค้าโลก

หลังจากประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) แล้ว ก็ต้องมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามความตกลงต่าง ๆ เช่นเดียวกับประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ สำหรับเรื่องมาตรฐานถือว่าเกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade : TBT) โดยตรง ซึ่งมีหลักการย่อ ๆ ดังนี้

- มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบทางวิชาการ หรือทางเทคนิค หรือทางด้านมาตรฐานที่ประเทศภาคีสมาชิกจะกำหนดขึ้นมา จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ
- มาตรการนั้น ๆ จะต้องตั้งอยู่บนหลักการ MFN และ National Treatment
- สนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อทำความตกลงการยอมรับซึ่งกันและกัน
- ต้องจัดพิมพ์และแจ้งเวียนให้ประเทศภาคีสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็น โดยกำหนดระยะเวลาให้ตอบภายใน 60 วัน หลังจากการแจ้งเวียน ก่อนมีผลบังคับใช้

ดังนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐพึงตระหนักก็คือ หากหน่วยงานใด ๆ ได้มีการออกกฎ  
ระเบียบข้อบังคับใด ๆ หรือข้อบังคับทางวิชาการ หรือทางเทคนิค หรือทางด้านมาตรฐาน หน่วยงานนั้น ๆ  
จะต้องรีบแจ้งให้ห้องการค้าโลก (WTO) ทราบโดยผ่าน Enquiry Point ในเรื่อง TBT ส่วนภาคเอกชนต้อง  
มีความตระหนักในเรื่องการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานทั้งมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศผู้นำเข้า  
ให้ได้นั่นเอง

---